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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 
เลขานุการสภา ประกาศอำเภอเมือง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ด้วยเทศบาลตำบลหนองเสม็ดแจ้งว่ามีความ
จำเป็นต้องขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อนำเรื่องขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นต่อการจัดทำ
บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตราด ในเรื่องการบริหารจัดการขยะอันตรายและเรื่องอื่นๆ ที่อยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของสภา จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มีนาคม 2565  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ ๓๖ (๒) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบคำสั่งจังหวัดตราดที่ 1571/2546 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เรื่อง  มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดในการเรียกประชุมวิสามัญ สภาเทศบาลตำบล  จึงขอ
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 
ประจำปี พ.ศ.2565  ระหว่างวันที่ 17 – 31 มีนาคม 2565 มีกำหนด 15 
วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17  เดือน มีนาคม พ.ศ. 
256๕ นายภิรมย์ ช ุมนุม  นายอำเภอเมืองตราด ปฏิบ ัต ิราชการแทน           
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ขอเชิญท่านประธานดำเนินการต่อครับ 

ประธานสภา เม ื ่อได ้เวลาแล้ว  สมาชิกสภาครบองค์ประชุม ผมขอจุดธ ูปเทียนบูชา                    
พระรัตนตรัย (สวดมนต์) เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม     
ทุกท่าน  ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ 1  

ระเบียบวาระท่ี 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานสภา -ไม่มี-  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด สมัยสามัญ 

สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขตรงไหนไหมครับ  
รองประธานสภา ขออนญุาตถาม ส.ท.พุดตาล คราวทีแ่ล้วเข้าประชมุไหมค่ะ 
สท.พุดตาล  เข้าคะ่ แตไ่ม่ไดต้รวจรายงานการประชุม 
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ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขตรงไหนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมเรียบร้อยครับ ต่อไปเป็นวาระที่ 3  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องกระทู้ถาม  
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่  
ประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรีได้ยื ่นญัตติมา ๓ ญัตติ  คือ ญัตติที่ 1 ขอเสนอญัตติให้

ความเห็นชอบเทศบาลตำบลหนองเสม็ดจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ในการ
บริหารจัดการขยะอันตรายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ขอเชิญท่าน
นายกฯครับ 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ญัตติที่ ๑ ขอเสนอญัตติให้ความเห็นชอบเทศบาลตำบลหนองเสม็ด จัดทำ
บันทึกข้อตกลง MOU ในการจัดการขยะอันตรายกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตราด (กองสาธารณสุขฯ)  

  ญัตติที่ ๑ เป็นเรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมจังหวดั โดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัด เชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าร่วมการประชุมที่ศาลากลางจังหวัด ณ ห้องพลอยแดง เรื่องเร่งด่วนที่ขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ หากไม่ได้อยู่
ในสมัยประชุมในช่วงเดือนมีนาคม ให้ประชุมก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕     
ผมจึงขอเสนอญัตติให้ความเห็นชอบเทศบาลตำบลหนองเสม็ดจัดทำบันทึก
ข้อตกลง MOU ในการจัดการขยะอันตราย หรือขยะติดเชื้อในช่วงนี้ที่มีปรมิาณ
มากในทุกตำบลร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ของกองสาธารณสุขฯ 
ซึ่งตามที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 มีมติให้จัดทำบันทึก
ข้อตกลง MOU การบริหารจัดการขยะอันตรายองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตราดร่วมกับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ตราดเป็นศูนย์กลางหลักในการบริหารจัดการขยะอันตรายในจังหวัด เพื่อให้
ภารกิจหลักในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมทั้งขยะอันตรายภายในชุมชน
จำเป็นต้องดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายส่งไปยังศูนย์บริหารจัดการขยะ
อันตรายในชุมชนของจังหวัดตราด ให้เป็นไปในวิธีการที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ จึงเห็นควรเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ในการ
พิจารณาขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ดในการจัดทำ 
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บันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะอันตรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องนี้เอกสารบันทึกไว้ให้ทางสมาชิกสภา
และประธานสภา พิจารณาเนื้อหาต่างๆ ในการทำบันทึกข้อตกลง MOU กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดในส่วนขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นทุกแห่ง 
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนบริหารจัดการกับท้องถิ่นจังหวัดตราด เป็น     
ผู้ร่างข้อระเบียบต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นร่วมกันในการกำจัด        
ขยะอันตรายของจังหวัด ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภา  เชิญรองนายกฯครับ 
รองฯ สุชาติ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมอยากเพิ่มเติมในส่วนนี้                

วันนั้นผมได้รับมอบจากท่านนายกฯ ไปประชุมสันนิบาตเทศบาล อยากเรียน
ทางสภาให้รับทราบว่าในการประชุมสันนิบาตนั้น เราได้พูดคุยในหลายประเด็น
ของ MOU เราเห็นด้วยกับองค์การบริหารจังหวัดตราดที่กำจัดขยะเป็นพิษหรือ
ขยะอันตรายให้กับเรา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเป็นผู้ดำเนินการ    
MOU เพราะเขาจะไปดำเนินการแก้ข้อความต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับทางเรา 
เราคงไม่ไปคัดค้านเพราะเขาทำประโยชน์ให้เรา 
1. ข้อสังเกต คือ MOU นี้ไม่บอกวันสิ้นสุด 
2. MOU นี้จะทำย้อนหลังให้นายกฯ เซ็นต์วันที่ 9 มีนาคม 2565 ซึ่งภายใน
วันนี้ 31 มีนาคม 2565 ต้องขออนุมัติในที่ประชุมสภาด้วย เมื่อเราเห็นด้วย 
ต้องขออนุมัติให้นายกฯ เซ็นต์ย้อนหลังไปในวันที่ 9 มีนาคม 2565 อีกส่วน
หนึ่งในข้อนี้ห้าม อบต.หรือเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ ออก
ก่อนสิ้นสุดสัญญา ด้วยเหตุผลว่าบางเทศบาลมีศักยภาพในการดำเนินการเอง 
ไม่สามารถออกได้ ทีมกฎหมายของสันนิบาตจะไปปรึกษากัน เรื่องนี้นำเรียนให้
สภาได้รับทราบครับ 

ประธานสภา  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี ขอเรียนชี้แจงอีกครั้งครับ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ทางท้องถิ่นจังหวัด    

ให้ผมลงนามในสัญญาแล้วก่อนเข้าประชุม เมื่อลงนามแล้วท่านผู้ว่าราชการ    
ให้ทุก อปท.ดำเนินการนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมของสภาทุกแห่ง ผมงงที่   
สันนิบาตเทศบาลประชุมให้มีผลลงนามใหม่ย้อนหลังเมื ่อวันที ่ 9 มีนาคม 
2565 ต้องประสานงานท้องถิ่นจังหวัดก่อนอาจมีการสับสนในเอกสารที่ลงนาม
ไปแล้วเมื ่อวันที ่ 10 มีนาคม 2565 เรื ่องนี ้ผมไม่กังวลเนื ่องจากท่านผู ้ว่า
ราชการออกนโยบายเร่งด่วน เนื่องจากขยะอันตรายมีจำนวนมาก เทศบาล
หนองเสม็ดได้ช่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด เก็บขยะนำส่ง
โรงพยาบาลตราดจำนวนมาก สัปดาห์ละ 2 เที่ยวรถ เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่ 
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ชุด PPE เพื่อทำการชั่งขยะอันตรายเหล่านี้ คิดเป็นกิโลกรัมในการชำระเงิน   
ต่างๆ เทศบาลช่วยทำหน้าที่ชั่งให้เขาด้วย  ต่อไปหาก MOU จัดทำเรียบร้อย
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำส่งที ่นั ่นตามนโยบายของจังหวัด 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา  เชิญท่านรองฯสุชาติ ครับ 
รองฯ สุชาติ ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ มี 2 ประเภท คือ ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ , ขยะ

อันตราย หมายถึง หลอดไฟ , สารเคมี , กระป๋อง อุปกรณ์ สเปรย์ ส่วนประเภท
ขยะติดเชื้อ คือ ขยะที่เป็นเชื้อโรค แบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ หากไม่มีผมขอความเห็นชอบลงมติใน
ญัตติที่ 1 ในการจัดทำ MOU กับองค์การบริหารส่วยจังหวัด ใครเห็นชอบขอให้
ยกมือขึ้นครับ  
เห็นชอบ  11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 
งดออกเสียง    1  เสียง 
ต่อไปเป็นญัตติที่ 2 ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ในการ
จัดหาโปรแกรมบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตำบลหนองเสม็ด ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตร ี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
 ญัตติที่ ๒ ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (ตั้งรายการใหม่) 

สำหรับโครงการจัดหาโปรแกรมบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและ    
ขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนอเสม็ด (กองสาธารณสุขฯ) 

สำหรับโครงการจัดหาโปรแกรมบริหารจัดการเก็บคา่ธรรมเนยีมและขน
มูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองเสม็ดนั้น ของกองสาธารณสุขฯ ตามที่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสำรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายสำหรับ
โครงการจัดหาโปรแกรมบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนยีมเก็บและขนมลูฝอยของ
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
1. โอนเพิ่มมายังแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทอื่น สำหรับโครงการจัดหาโปรแกรมบรหิารการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลตำบล                หนอง
เสม็ด ตั้งรายการใหม่จำนวน 140,400 บาท ปัจจุบันคงเหลืองบประมาณ 0  
บาท  หลังโอนเพิ่มจะมีงบประมาณจำนวน  140,400 บาท   
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โดยโอนลด งบประมาณรายจ่ายด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศกึษา 
งานบริหารเกี ่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,134,460 
บาท ปัจจุบันคงเหลืองบประมาณจำนวน 914,550 บาท โอนลดจำนวน 
140,400 บาท หลังโอนลดจะเหลืองบประมาณจำนวน 774,150 บาท จึง
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ขออนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายตั ้งรายการใหม่ สำหรับโครงการจัดหาโปรแกรมบริหารการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ตามบันทึก
ข้อความอยากให้ทางสภาพิจารณาเรื่องที่มีความจำเป็น เพราะก่อนหน้านี้การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ในส่วนของกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ปัจจุบันการ
จัดเก็บมูลฝอยอยู่ที่กองสาธารณสุขและรายละเอียดการเก็บความครบถ้วน การ
ตรวจสอบ รายบ้านทุกหลังคาเรือนทำบัญชีมือมาตลอด และใบเสร็จรับเงิน
ตรวจสอบได้ยาก และอนาคตในภายหน้านโยบายของรัฐบาลและท่านผู้ว่า
ราชการ smart city ตามโครงการที่ให้ องค์กรฯเราร่วมอบรม TOT กสทช. 
และเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยแนวทางนี้
คณะผู้บริหารฯได้ตระหนักถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การพัฒนาปรับปรุง เช่น
คราวที่ผ่านมาได้ขอสภาในการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอีก 1 คัน เป็นสิ ่งที่
รองรับการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บขยะ โดยเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุข ฯ        
ฝากสภาพิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายตรงไหนไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอความเห็นชอบ 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (ตั้งรายการใหม่)สำหรบัโครงการจัดหาโปรแกรม
บริหารการจัดเก ็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยของเทศบาลตำบล            
หนองเสม็ด เชิญครับ 

ผอ.คลัง ขออนญุาตครบั อนันี้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์หากขอมติอยากให้เปลี่ยนจาก
หมวดรายจ่ายเปน็หมวดครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่หมวดค่าใช้สอย เพราะเปน็
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีม่ีมลูค่าตัง้แต่  20,000 บาทขึน้ไป 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ต้องขอ
อนุญาตแนะนำบุคลากรท่านหนึ่งซึ่งการประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
เทศบาลเราได้มีผู้อำนวยการกองคลัง ว่าที่ร้อยตรีนุกูล สัมฤทธิสุทธิ์  มาดำรง
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2565 เรื่อง การใช้จ่ายเงินต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เมื่อวันที่ 29 - 
30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาทาง ผอ.กองคลังลาพักผ่อน ซึ่งไม่ได้ดูเอกสาร  
ส่วนนี ้ ผมขอแก้ไขใหม่ให้ถ ูกต้องเป็นหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เร ื ่อง
รายละเอียดการใช้สอยงบประมาณการเงนิการคลัง ขณะนี้ผู้อำนวยการกองคลัง 
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จึงอยากดำเนินงานให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 
ประธานสภา สภาเทศบาลฯ ขอยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองคลังคนใหม่ด้วยครับ สำหรับ

ญัตติที ่ 2 ผมขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาด้วยครับ ท่านใดเห็นชอบ
เกี่ยวกับญัตติที่ 2 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
เห็นชอบ  11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 
งดออกเสียง    1  เสียง 
ต่อไปเป็นญัตติที่ 3 ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการจัดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” ประจำปี 2565 
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตร ี เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทกุท่าน  
 ญัตติที่ 3 ขอเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ

จัดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” (สำนักปลัดเทศบาล) 
ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการสำรวจงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่าไม่ได้ตั้งโครงการฯดังกล่าวไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จึงมีความจำเป็น ต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 1 รายการ ดังนี้  
1. โอนเพิ่มมายังแผนงานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทงานอุดหนุนส่วนราชการ โครงการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของ
ดีเมืองตราด ตั้งรายการใหม่จำนวน 30,000 บาท โดยโอนลดจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น งบประมาณอนุมัติ
จำนวน 3,561,658 บาท ปัจจุบันคงเหลืองบประมาณจำนวน 2,235,828 
บาท โอนลดจำนวน 30,000 บาท หลังโอนจะเหลืองบประมาณจำนวน 
2,205,828 บาท จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เพื่อ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด โครงการจัดงาน
วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2565 ขอย้อนไปเมื่อ       
ปี 2564 ทางจังหวัดไม่ได้มีการจัดงานวันระกำหวาน สำนักปลัดเทศบาล      
ทำบันทึกชี้แจงว่า ไม่ได้ตั้งงบประมาณไวใ้นปี 2565 จึงต้องขอโอนงบประมาณ 
ทั้งที่มีอยู่ในแผนทุกปีอยู่แล้ว เชิญสำนักปลัดครับ 

รักษาการ หน.สน. เนื่องจากในปี 2564 โครงการนี้จังหวัดได้เสนอมา 2 ครั้งในปีเดียวกัน จริงๆ  
ปลัดเทศบาล การเสนอของบประมาณในปีถัดไป ต้องเสนอในช่วงเดือนที่ทำเทศบัญญัติคือ  
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เดือนกันยายน ด้วยห้องปกครองจังหวัด เสนอมาในเดือนมีนาคมและเดือน 
เมษายนปี 2564 ทำให้ระบบงานสารบรรณ รับหนังสือไว้ในปีเดียวกัน แต่ไมไ่ด้
ตั้งไว้ และได้ประสานจังหวัดขอหนังสือนั้นอีกครั้ง เพ่ือเสนอสภาเห็นชอบครับ 

ประธานสภา ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอความ
เห็นชอบเกี ่ยวกับญัตติที ่ 3  การเสนอญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย      
เงินอุดหนุนโครงการจัดงาน “วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” 
ประจำปี 2565 สมาชิกท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้นครับ  
เห็นชอบ  11  เสียง  
ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 
งดออกเสียง    1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ  
ประธานสภา 6.1 ให้มีเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติเรื่องท่อบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือน ขอเชิญ

ท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องระบบบำบัด 

น้ำเสียประจำครัวเรือน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้ว่า
ราชการ เสนอในที่ประชุมให้เทศบาล อบต.ออกเทศบัญญัติควบคุมอาคาร เรื่อง
บ่อบำบัดน้ำเสีย เวลาขออนุญาตก่อสร้างอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทุกแห่งมีระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนจะปล่อยน้ำเสียสู ่ลำรางสาธารณะหรือ         
ท่อระบายน้ำสาธารณะ เมื ่อวานในที ่ประชุมกองทุนฟื ้นฟูฯ นายกวิเชียร 
ประธานในที่ประชุมตำหนิตำบลหนองเสม็ดอีกครั้ง ท่อระบายน้ำสาธารณะ      
ที่จะลงคลองบางพระ (รองฯ สุชาติได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วน   
วันอังคารที่ผ่านมา) ผู ้ว่าราชการมีนโยบายให้คลองบางพระมีความสะอาด     
โดยแจ้งว่าตำบลหนองเสม็ดมีน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัด โดยได้สำรวจพบว่า     
น้ำโสโครกไหลลงในพื้นที่สาธารณะทำให้น้ำเน่าเสีย เกี่ยวเนื่องกับผู้ว่าราชการ 
อยากให้ออกเทศบัญญัติควบคุมอาคาร เรื่อง บ่อบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนไปสู่
ลำรางสาธารณะ วันนี้ผมขอหารือกับสภาในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย โดยได้
หารือกับกองช่างอยากให้สมาชิกสภานำเอกสารร่างฉบับนี้ไปศึกษาก่อน วันนี้ขอ
แจ้งสภายังไม่ได้ขอมติเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบอย่างไร หากทำแล้วเป็นเรื่อง    
ที่ดีมาก อีกส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบกับประชาชนในพ้ืนที่ อยากให้ศึกษา อาจจะ
มีการแก้ไขหรือปรับปรุง การขอความเห็นชอบในสภาขอเป็นครั้งต่อไปดีกว่า 
หากออกเทศบัญญัติแล้วไม่ได้ใช้ในการกำกับดูแลหรือควบคุมยิ่งเป็นเรื่องที่
เสียหาย ประชาชนได้รับผลกระทบมีค่าใช้จ่ายเพิ ่มในการตรวจสอบดูแล 
ผู้อำนวยการกองช่างมีข้อมูลสนับสนุนเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอให้นำเรียนในที่ 

 



9 
ประชุมครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุญาตครับ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม   
การประชุม บ่อดักไขมันทางกองช่างได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกครัวเรือนก่อนนำน้ำทิ ้งลำรางสาธารณะ      
คุณต้องดำเนินการให้เป็นน้ำสะอาด สามารถพิสูจน์ดื่มกินได้ แต่ส่วนนี้เพื่อให้
เห็นรูปธรรม ต่อไปกองช่างจะแนบให้โดยไม่ได้คิดค่าบริการจากประชาชน โดย
นำรูปแบบมาตรฐาน เพราะบ่อมีค่าใช้จ่ายไม่มาก 

ประธานสภา  ขอบคุณผูอ้ำนวยการกองช่างและทา่นนายกฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภปิราย
ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ๆ อีกหรือไม่ครบั เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ช่วงสัปดาห์
นี้มีหลายประเด็น วันอังคารที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมประสานเทศบาลฯ  
1. เรื่องร้องเรียนความสะอาดในพื้นที่ วันอาทิตย์ช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ลงพื้นที่ปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำสระสีเสียด ซึ่งอ่างเก็บน้ำอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของ อปท.ทั้ง 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด , 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ,และเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ท่านใด
ผ่านเส้นทางตรงนี้ และเห็นมีกองขยะขนาดใหญ่ในพื้นที่ของชลประทานในเขต
ตำบลวังกระแจะ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมได้รับปัญหาเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ และ
ประสานมายังผมให้เทศบาลฯ ดำเนินการแก้ไขด้วยเพราะผู้ว่าราชการสั่งการ   
ให้บูรณาการร่วมกันโดยรองผู ้ว่าราชการ นายณรงศักดิ ์ ประสานงานมายัง
โครงการชลประทานและแขวงทางหลวงชนบทตราด เพราะพื้นที่หลักเป็นของ
โครงการชลประทาน ถนนเป็นพื้นที ่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง
ชนบทตราด ไฟสาธารณะเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ต้องแยก
ประเภท และของตำบลหนองเสม็ดมีบางส่วนด้วย ซึ่งทับซ้อนหลายหน่วยงาน 
เขตตำบลวังกระแจะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ดูแลแต่ในส่วนของ
กองขยะที่จะให้เราไปจัดการ ผมได้นำเรียนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด 
และได้อยู ่ในพื ้นที ่ของตำบลวังกระแจะ ท่านเข้าใจและได้สอบถามตรงนี้ 
หลังจากมีปัญหาเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ หารือกันว่าความรับผิดชอบในส่วนของ
ปัญหาที่ท่านผู้ว่าฯ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พ้ืนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
กีฬา ให้เป็นพ้ืนที่ที่มีความสะอาด ประชาชนใช้พื้นที่ออกกำลังกาย ผมและคณะ
ผู้บริหารปั่นจักรยานทุกสัปดาห์ในเส้นทางเหล่านี้อยู่แล้ว ต้องเรียนชี้แจงต่อสภา
ว่าระยะทางที่เราได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบส่วนของเทศบาลตำบลหนอง
เสม็ด ในเส้นทางจักรยาน 4.6 กิโลเมตร เถาวัลย์ต่างๆ ผมพยายามดูแลนำออก
สม่ำเสมอ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน ประสานกับ ส.ท.เกษมได้นำผู้บำเพ็ญ 
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ประโยชน์ของสำนกังานคมุประพฤต ิเช่นวันที่ 15 มกราคม 2565 ได้เจ้าหน้าที่
และผู้บำเพ็ญประโยชน์มาช่วยทั้งหมด 35 ราย โดยตกลงว่าทางคณะผู้บริหารฯ 
ดูแลเรื่องอาหาร 40 กล่อง และในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นกัน ในเดือน
มกราคมดำเนินการท่ีสระสีเสียดและวัดสุวรรณมงคลด้วย เดือนกุมภาพันธ์ได้
เจ้าหน้าที่อีก 20 คนในการดำเนินการทำความสะอาดสางเถาวลัย์จากสำนักงาน
ปฏิรูปที่ดินจนถึงซอยสืบแสวงทรัพย์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำบลหนอง
เสม็ด เราดำเนินการตลอดและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ดำเนินการในทกุวัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ ท่านสามารถเข้าไปดูในเพจเทศบาลได้ เรื่องความสะอาดในเขต
พ้ืนที่เทศบาลฯ 80 - 90% เราสามารถควบคุมดูแลได้ เราได้รับคำชมเชยจาก
ประชาชนที่ใช้พื้นที่มาโดยตลอด สำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผมได้ชี้แจงกับศูนย์
ดำรงธรรมแล้วครับ เมื่อวานผมได้ขับรถไปในพื้นที่กองขยะ ไม่มีขยะแล้วและ    
มีป้ายปักไว้ ในช่วงเย็นได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน
ตราด ให้เราช่วยตัดหญ้าหลังจากที่ท่านผู้ว่าฯ ออกคำสั่งให้โครงการชลประทาน
และแขวงทางหลวงชนบทตราดตัดหญ้าและเทศบาลด้วย ประสานว่าเมื่อวานได้
นำรถดำเนินการตัดหญ้าแต่ลึกเข้าไปไม่สามารถตัดได้ อยากให้เราช่วยตัด ให้      
ผมขอเรียนชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ของเราติดโควดิหลายท่าน และเครื่องตัดหญ้าไมม่ี
เพียงพอ รถฟาร์มแทรกเตอร์เราไม่มีอยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ประสานให้
โครงการชลประทานตราดช่วยตัดหญ้าต่อไม่ได้ดำเนินการใดๆ ซึ่งเทศบาลฯ                        
ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่เราใช้ประจำหลังวัดโยธานิมิตถึงร้าน ข ขวด ดูแล
ให้มาโดยตลอด ซึ่งได้แจ้งโครงการชลประทานว่าให้ดำเนินการตัดไปก่อนและ
ทางเทศบาลฯ จะเข้าไปดำเนินการต่อให้  
2.เรื่องร้องเรียนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่วันอังคาร ซุ้มประตูวัด
หนองเสม็ดและบริเวณที่ผู้รับเหมาบริษัทเอ็น ซี ซี ดำเนินการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำอยู่ตอนนี้และทิ้งงานไป ผมและคณะผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ทวงถาม
ติดตามกับแขวงทางหลวงชนบทว่าทำไมทำงานและทิ้งไว้ซึ ่งเป็นภาระให้เรา 
ประชาชนในพื้นที่เส้นทางเข้าหมู่บ้านไม่สามารถเข้าได้ เนื่องจากฝนที่ตกถนน
เละดินโคลน เทศบาลฯ ดำเนินการโกยหินและทรายใส่ให้ประชาชน ผมได้
ประสารไปที่เจ้าของบริษัท ซึ่งแจ้งว่าได้ขนย้ายคนงาน เครื่องจักรออกจากพื้นที่
ทั้งหมดแล้ว ซึ่งทิ้งงานไว้เช่นนี้ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดปัญหา
ตามที่ประชาชนได้รับผลกระทบ ประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบทและได้รับ
แจ้งว่างานของผู ้รับเหมารับงานไว้เยอะ ซึ ่งเป็นภาระปัญหาให้เรา ขณะที่
ประชาชนได้รับความเดือนร้อน  เทศบาลฯลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดย
ตลอด และการรื้อซุ้มประตูวัดได้หารือที่วัดหนองเสม็ด เจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ด
ได้ตกลงกับผู้รับเหมาก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท อาจมีการประชุมอีก 
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ครั้งเร็วๆ นี้ในการรื้อซุ้ม ส่วนนี้ฝากอภิบายหรือชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย
ครับ ขณะที่ผมลงพื้นที่พยายามอยากให้พื้นที่ส่วนนี้เสร็จสิ้นงานเร็วๆ ถนน 5 
เมตร อนาคตจะกลายเป็น 12 เมตร ทั้งทัศนียภาพ 2 ข้างทาง จะได้ต่อยอดใน
ภูมิทัศน์บริเวณวัดที่มีความสำคัญเป็นระเบียบเรียบร้อย  
3.เรื่องหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ ท่านฝากแก้ปัญหาความ
ยากจนบ้านป้าบุญชื่น อยู่เจริญ ปีที่แล้วเทศบาลฯดำเนินการซ่อมแซมบ้าน 
เปลี่ยนคาน , พื้น ,ให้เรียบร้อยแล้ว ปัญหาความยากจนต่างๆ แก้ไขให้หมดไป
เป็นเรื่องยาก ซึ่งมีอีกหลายบ้านที่เราให้ความช่วยเหลือในภาพรวม และส่วนตัว 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่
ตรวจ บ้านทั้ง 2 หลังที่ตกเกณฑ์ จปฐ. คือบ้านของป้าบุญชื่น อยู่เจริญ และบ้าน
นายแต๋ว วรรณเกตุ เราได้รับการประสานจากพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด (พมจ.) 
เหล่ากาชาดจังหวัดตราดที่ได้ลงพื้นที่ ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ทราบหรือ     
ไม่ทราบ ต้องช่วยกันระงับยับยั้ง หากมีเรื่องร้องเรียนอาจจะมีผลต่อการประเมิน
ไม่ว่าจะเป็น ITA , LPA มีผลต่อการทำงานของเทศบาลฯ ในการประเมินทั้งสิ้น 
ในที่ประชุม 10 มีนาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ผมเรียนแจ้งในที่
ประชุม ปปช.เขาเน้นว่าในระบบเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ระบบ IIT 
การสำรวจการประเมนิ ปปช. มี 5 หน่วยงานที่สามารถดูในระบบได ้ซึ่งแจ้งในที่
ประชุม ได้แก่ อบต.วังกระแจะ , เทศบาลเมืองตราด , เทศบาลตำบลแสนตุ้ง, 
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด , เทศบาลตำบลชำราก เราเป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน 
ตามที่ ปปช.ชี้แจงมา แต่ในระบบ OIT ที่สามารถเข้าดูในระบบได้ตอนนี้มีที่เดียว
คือ เทศบาลตำบลหนองเสม็ด จาก 43 แห่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแปลกใจ 
ทำไมเทศบาลตำบลหนองเสม็ดถึงทำเร็ว ถามมาว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่ ปีที่
แล้ว ผมตอบว่าเราได้ระดับ E คุณตก ทำไมคุณถึงทำได้เร็วเข้าใจหรือไม่ ซึ่งผม
ตอบในที่ประชุมเรื่องนีเ้ป็นเรื่องก่อนที่ผมจะเขา้มาดำรงตำแหนง่ทั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาแต่การประเมินเหล่านี้เทศบาลตำบลหนองเสม็ดในปี 2564 เราอยู่
ในลำดับสุดท้ายคือ 50.02 ของจังหวัดตราด ในขณะนี้ระบบ OIT ของเราดูได้
เพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด ผมขอเรียนท่านว่า เรามีความพร้อมเราเตรียม
เรื่องนี้หลายเดือนแล้ว เราได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของเราเป็นอย่างดียิ่ง 
ต้องเรียนต่อที่ประชุมสภาด้วย หากให้ประเมินในปีนี้เราอาจจะอยู่ในระดับ B 
หรือ A แล้ว แต่ต้องดูผลการประเมินต่อไป วันนี ้เราเหลือเพียง 5 ตัวชี ้วัด      
จาก 43 ตัวชี ้แจงทั้งหมด คะแนนสูงสุดปีที ่แล้วได้ระดับ AA มี 3 - 4 แห่ง          
ไม่ว่าผลการประเมินจะเป็นอย่างไร ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ขอเรียนชี้แจง     
ต่อสภาด้วยครับ 
 
 








